



ที่ สธ ๑๐๐๓.๓/ว ๑ ๒ ๖ ๕

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ค กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๕

เรื่อง การทำลายวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์

เรียน ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ผู้รับอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ สธ ๑๐๐๔.๓/ว ๗๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ตามที่อ้างถึง สำนักงานฯ ได้จัดทำหนังสือเวียนชี้แจงกรณีการทำลายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งผู้รับอนุญาตฯ ไม่ประสงค์จะครอบครองต่อไป เนื่องด้วยต้องการยกเลิกใบอนุญาตฯ หรือเลิกกิจการ หรือวัตถุเสพติดดังกล่าวหมดอายุ เสื่อมคุณภาพ เสียหาย เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงข้อปฏิบัติในการทำลายวัตถุเสพติดทางการแพทย์ แต่ที่ผ่านมาพบว่ายังมีผู้รับอนุญาตฯ จำนวนหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว นั้น

สำนักงานฯ จึงขอเน้นย้ำข้อปฏิบัติในการทำลายวัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และยึดปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. กรณีสถานพยาบาลเอกชน ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

๑.๑ ผู้รับอนุญาตฯ จัดทำหนังสือมายังกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งชนิดของวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด เลขที่ผลิต (Lot.No.) วันที่ผลิต วันหมดอายุ ปริมาณ และสาเหตุที่ต้องการจะทำลาย รวมถึงวันเวลา และสถานที่ที่ต้องการทำลาย เพื่อขออนุมัติการทำลายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑.๒ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติดจะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตฯ ทราบ และในการทำลายจะต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการทำลาย โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบวัตถุเสพติดที่จะทำลาย เลขที่ผลิต (Lot.No.) วันที่ผลิต วันหมดอายุ ปริมาณ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการทำลายวัตถุออกฤทธิ์ หรือยาเสพติด และถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบต่อไป

๒. กรณีสถานพยาบาลเอกชน ที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล และส่วนภูมิภาค

๒.๑ ผู้รับอนุญาตฯ จัดทำหนังสือมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งชนิดของวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด เลขที่ผลิต (Lot.No.) วันที่ผลิต วันหมดอายุ ปริมาณ และสาเหตุที่ต้องการจะทำลาย รวมถึงวันเวลา และสถานที่ที่ต้องการทำลาย เพื่อขออนุมัติการทำลายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๒.๒ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตฯ ทราบ และในการทำลายจะต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการทำลาย โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบวัตถุเสพติดที่จะทำลาย เลขที่ผลิต (Lot.No.) วันที่ผลิต วันหมดอายุ ปริมาณ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการทำลายวัตถุออกฤทธิ์ หรือ
/ยาเสพติด...

ยาเสพติด และถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาทราบต่อไป

หากพบว่าท่านมีเจตนาที่จะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น สำนักงานฯ จะถือว่าท่าน
ไม่ป้องกันตามสมควรเพื่อไม่ให้สูญหาย หรือมีการนำเอาไปใช้โดยมิชอบ และจะพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตฯ
ของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์พันธ์ วงศ์มณี)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๓๓๙

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๔๑